

เรื่องโดย : ศิริวรรณ
ภาพโดย : Mr. กุกุ

ไขปัญหาเรื่องโรคผิวหนังในสุนัข



Credit : Dogazine เมษายน 55

เราจะทราบได้อย่างไรว่าสุนัขของเรามีปัญหาเรื่องโรคผิวหนัง เมื่อสุนัขมีอาการคันแค่เพียงเล็กน้อย ผู้เลี้ยงไม่ควรนั่งนอนใจ เพราะหากปล่อยไว้สุนัขของคุณอาจกลายเป็นโรคผิวหนังหรือโรคอื่นๆ แทรกซ้อนตามมา หากไม่ได้รับการดูแลป้องกันและการรักษาอย่างถูกวิธี วันนี้นิตยสาร Dogazine ได้รับเกียรติจาก นายสัตวแพทย์จักรพันธ์ วรรณวงศ์ มาไขปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับโรคผิวหนังที่สามารถพบบ่อยในสุนัข **โรคผิวหนังชนิดใดที่มักพบได้บ่อยในสุนัข?**

ปัญหาเกี่ยวกับโรคผิวหนังในสุนัขที่พบได้บ่อยมักเกิดจากพยาธิภายนอกเห็บ-หมัด เมื่อพบเห็บ-หมัด มักเจอปัญหาเรื่องของภูมิแพ้ น้ำลายหมัดหรือผิวหนังอักเสบจากการโดนกัดตามมา ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของโรคภูมิแพ้ผิวหนังได้ นอกจากนี้โรคผิวหนังที่พบบ่อยยังมีโรคเรื้อรังผิวหนัง โรคเรื้อรังขุมขน และประเภทกลุ่มภูมิแพ้จากสิ่งแวดล้อม

เมื่อพบว่าสุนัขมีอาการของโรคผิวหนังควรรับการรักษาอย่างไร?

เมื่อพบว่าสุนัขเกิดปัญหาของโรคควรพาไปพบสัตวแพทย์ เพื่อให้ตรวจวินิจฉัยผิวหนังโดยละเอียดว่า พบตัวไรหรือไรขี้เรื้อนขุมขน มีการติดเชื้อแบคทีเรีย ยีสต์ หรือมีเนื้องอกเป็นโรคภูมิแพ้หรือไม่ วิธีการรักษาโรคเรื้อรังขุมขนในสุนัขหลักๆ มีอยู่ 2 วิธี

1. คุณหมอจะให้ยาไปฆ่าตัวไรหรือไรขี้เรื้อนผิวหนัง
2. ให้ยาป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนัง

หากพบว่าเป็นโรคเรื้อรัง ปกติคุณหมอจะให้ยาหยดหลังผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยตัวยา Imidacloprid และ Moxidectin จะแนะนำให้เจ้าของสุนัขหยดประมาณทุก 2 สัปดาห์หรือทุก 4 สัปดาห์ เพื่อทำการรักษาตามแต่ปริมาณและความรุนแรงของโรค ซึ่งในปัจจุบันยาที่เราใช้กำจัดไรเชื้อที่ผิวหนังมีอยู่หลายตัวที่มีประสิทธิภาพในการรักษาและปลอดภัยกับสุนัข สิ่งสำคัญในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ทำการรักษา สำหรับตัวหมอเองพยายามเลือกให้ยาที่ผ่านการรับรองจาก ออย.

การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ยามีความสำคัญอย่างไรต่อการรักษา?

ผลิตภัณฑ์ยา ประเภทที่เราใช้รักษากันอยู่ในปัจจุบัน นอกจากเป็นยาที่ใช้รักษาโรคแล้ว ยังเป็นยาที่ใช้ป้องกันโรคอื่นๆ

อีกด้วย ในการรักษา Demodex (โรคเรื้อรังขุมขน) เราต้องใช้ยาในปริมาณที่ค่อนข้างมาก โดสค่อนข้างสูง การใช้ยาในกลุ่มนี้จึงต้องมีการระมัดระวัง หากใช้ยาที่ไม่ผ่านการรับรอง อาจเกิดอาการผลข้างเคียงกับสุนัขบางตัว เช่น อาเจียน หรือบางตัวอาจจะมีการอาการเหมือนเมายา ถ้าในรายที่เป็นหนักหน่อยก็อาจจะมีการตาบอดเฉียบพลัน อาการชักโคลมาถึงขั้นเสียชีวิตได้ หากผู้เลี้ยงไม่มีความเข้าใจในการเลือกหรือใช้ยาที่ถูกต้อง ด้วยสาเหตุนี้คุณหมอจึงแนะนำให้ผู้เลี้ยงใช้ยาที่ได้รับการรับรองจาก ออย.

หากสุนัขมีอาการของโรคผิวหนังรุนแรงจะมีโอกาสรักษาให้อาการดีขึ้นได้ไหม?

คุณหมอมิเคสของน้องไวท์ สุนัขสายพันธุ์พูเดิลทอย ที่มีอาการของโรคเรื้อรังที่ลุกลามไปทั้งตัวมาถ่ายทอดประสบการณ์ในการรักษา ครั้งแรกที่ได้เห็นภาพของน้องไวท์ สภาพแรกที่เห็นคือ ไม่มีขนหรือที่คนมักเรียกกันว่าหมาหนังกลับ สภาพผิวหนังของน้องไวท์เป็นสีดำและแฉะและเยิ้มทั้งตัว ในส่วนตัวเจ้าของได้พาน้องไวท์ไปทำการรักษาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว แต่อาการไม่ดีขึ้น เมื่อคุณหมอดตรวจวินิจฉัยแล้วพบว่าน้องไวท์ มีอาการโรคเรื้อรังขุมขน เนื่องจากน้องไวท์มีอายุ 15 ปี แก่มากแล้ว คุณหมอจึงตัดสินใจให้ยาในการทำการรักษา 2 ตัว คือยาหยดหลังที่มีตัวยา Imidacloprid และ Moxidectin ซึ่งให้ตามขนาดน้ำหนักตัวอย่างต่อเนื่อง และให้ยาปฏิชีวนะเพื่อควบคุมการติดเชื้อแบคทีเรียผ่านไประมาณ 5-6 เดือน น้องไวท์กลายเป็นพูเดิลทอยตัวใหม่ขนสีขาวตามธรรมชาติ

ผู้เลี้ยงสามารถดูแลป้องกันโรคผิวหนังในสุนัขได้อย่างไร?

การป้องกันไม่ให้สุนัขเกิดโรคผิวหนังใดๆ เราสามารถป้องกันได้เฉพาะโรคผิวหนังเพียงบางอย่างเท่านั้น เพราะสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคผิวหนังนั้นมีมากมาย อย่างไรก็ตามวิธีป้องกันที่สามารถทำได้คือการใช้ผลิตภัณฑ์ยาหยดหลังที่ประกอบด้วยตัวยา Imidacloprid และ Moxidectin ซึ่งเป็นยาที่ได้รับการรับรองจาก ออย. ใช้รักษาและควบคุมอาการโรคเรื้อรังขุมขน (แต่ก็ขึ้นกับปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคด้วยนะครับ) หากสุนัขที่เลี้ยงยังไม่มีปัญหาของโรคนี้ ก็สามารถให้ยาตัวเดียวกันนี้หยดหลังเดือนละครั้งเพื่อควบคุมโรคและป้องกันกำจัดปรสิตภายในและภายนอก เช่น เห็บ หมัด ขี้เรื้อน และโรคพยาธิต่างๆ ซึ่งสะดวกและใช้ง่ายสำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยง

โรคผิวหนังในสุนัขมีอยู่หลายชนิดและมีวิธีดูแลรักษาที่แตกต่างกัน การรักษาที่ดีคือการรู้เท่าทันโรคและป้องกันเพื่อให้สุนัขที่คุณรักมีสุขภาพผิวหนัง ขน และคุณภาพชีวิตที่ดี

ขอขอบคุณข้อมูลและความรู้ต่างๆ จากนายสัตวแพทย์จักรพันธ์ วรรณวงศ์

